

Số: /KCN-LĐ
V/v tăng cường các biện pháp
đảm bảo trật tự ATGT

Bắc Giang, ngày tháng 6 năm 2020

Kính gửi: Các doanh nghiệp trong các khu công nghiệp

Trong thời gian gần đây, hoạt động dịch vụ của xe ô tô đưa đón công nhân phát triển nhanh chóng, mang lại nhiều lợi ích cho cả người lao động, doanh nghiệp sử dụng lao động và cho xã hội. Tuy nhiên, ngoài những xe ô tô đưa đón công nhân đảm bảo đủ các điều kiện kinh doanh vận tải theo quy định còn nhiều xe vận tải hành khách không đủ điều kiện (*không được cấp Phù hiệu, không đăng kiểm hoặc hết hạn đăng kiểm; xe cũ nát, đã hết niên hạn sử dụng...*) cũng đang tham gia hoạt động vận chuyển đưa đón công nhân hàng ngày tới các khu công nghiệp. Trong quá trình hoạt động có nhiều xe không thực hiện đúng quy định về kinh doanh vận tải, dừng, đỗ xe không đúng quy định...gây ùn tắc giao thông, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông. Để bảo đảm lưu thông và trật tự an toàn giao thông, giảm thiểu tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh, Ban Quản lý các KCN tỉnh Bắc Giang đề nghị các doanh nghiệp thực hiện một số nội dung sau:

1. Các doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động hạn chế việc hỗ trợ đi lại bằng tiền cho công nhân để tự tổ chức thuê xe đưa đón mà doanh nghiệp đứng ra tổ chức vận chuyển đưa đón công nhân của doanh nghiệp mình (sử dụng xe nội bộ hoặc ký hợp đồng vận tải với các đơn vị vận tải).

2. Tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn người lao động sử dụng dịch vụ xe đưa đón công nhân của các đơn vị có đủ điều kiện hoạt động theo quy định; không sử dụng xe dù, xe không đảm bảo chất lượng để đưa đón công nhân.

3. Các doanh nghiệp đầu tư phát triển hạ tầng quản lý chặt chẽ các phương tiện ra, vào khu vực quản lý, chỉ cho các phương tiện đủ điều kiện hoạt động như: xe có phù hiệu, xe được kiểm định an toàn kỹ thuật bảo vệ môi trường ra vào đón, trả công nhân trong khu công nghiệp; không cho các phương tiện không đủ điều kiện kinh doanh vận tải hành khách đưa đón công nhân: xe không có phù hiệu do Sở Giao thông vận tải cấp ra vào đón, trả công nhân trong khu công nghiệp.

Ban Quản lý các KCN tỉnh Bắc Giang yêu cầu các doanh nghiệp nghiêm túc triển khai thực hiện./.

(Ban Quản lý các KCN gửi kèm danh sách phương tiện không có phù hiệu đang vận chuyển đưa đón công nhân; Biên bản thống nhất giải pháp kiểm tra, xử lý xe đưa đón công nhân vi phạm quy định điều kiện kinh doanh vận tải và các quy định pháp luật khác có liên quan).

Danh sách doanh nghiệp vận tải có đủ năng lực, điều kiện kinh doanh vận tải hành khách bằng ô tô trên địa bàn tỉnh doanh nghiệp tra cứu trên Wetsie của Sở Giao thông vận tải: <https://sgtvt.bacgiang.gov.vn>).

Nơi nhận:

- Lưu VT, LĐ.

Bản điện tử:

- Như trên;

- Lãnh đạo Ban.

**KT. TRƯỞNG BAN
PHÓ TRƯỞNG BAN**

Nguyễn Xuân Ngọc